



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1510 16 tháng 6 năm 2024

Tâm Linh

*Tâm linh qui hội cùng chung tiến
Dứt khoát tâm thành trí ý yên
Học hỏi không ngừng uyển chuyển minh
Tâm thành tự đạt duyên tình tiến*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1998

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Nhìn dung nhan hiểu đáy lòng là hiểu làm sao ?
- 2) Muốn giải mù giải mờ thì phải làm sao ?
- 3) Tu không tiến thì phải làm sao ?
- 4) Duyên lành đến không nhận được tại sao ?
- 5) Làm sao quý thương được ?
- 6) Sự sáng suốt do đâu mà có ?
- 7) Làm sao mới được người đời kính trọng ?

1) Manila, 20/03/98 3 :30 AM

Hỏi : Nhìn dung nhan hiểu đáy lòng là hiểu làm sao ?

Đáp : Thừa người tu có điển, nhìn đôi phương tự cảm thức được chuyện của đôi phương như chuyện của chính mình, khuyên tu khuyên sửa tâm mới yên, luồng điển của hai bên rất dễ thông cảm

Kệ :

Qui nguyên cảm thức hiện nguyên hình

Cảm giác đôi bên tự nín thính

Thanh tịnh cảm thức đồng một nhịp

Trùng tu giải tỏa tự mình mình

2) Manila, 21/03/98 6 :36 AM

Hỏi : Muốn giải mù giải mơ thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa muốn giải mù giải mơ thì phải quyết tâm tu thì tâm thức mới dứt khoát thực hành đúng dẫn pháp môn mà chính mình thực hành

Kệ :

Chẳng còn lý luận cạnh tranh động

Khai triển tâm tư thức một vòng

Đời đạo thực hành tâm thức giác

Giải mê tỏa sáng tự ngoài trong

3) Manila, 22/03/98 3 :45 AM

Hỏi : Tu không tiến thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa tu không tiến là thiếu cần mẫn và nhẫn nại. Nếu thực thi đúng hai điều kiện kể trên thì tâm sẽ yên trí sẽ mở

Kệ :

Khai thông từ phút từ giờ tịnh

Thức giác tâm tư tự cảm mình

Đời đạo song hành không bỏ ngỡ

Mê lầm giải tỏa tự tâm mình

4) Manika, 23/03/98 2 :20 AM

Hỏi : Duyên lành đến không nhận được tại sao ?

Đáp : Thừa duyên lành đến không nhận được tại vì thiếu tu

Kệ :

Duyên lành đã đến không thu nhận

Tâm động không yên khó nhận phân

Trí tuệ quân bình nay chẳng có

Tâm đời không hiểu lại phân vân

5) Manila, 24/03/98 4 :20 AM

Hỏi : Làm sao quý thương được ?

Đáp : Thừa muốn quý thương bất cứ việc gì đều phải thông cảm từ lý từ tí, nhìn thấy họ là mình, thì mới quý thương được

Kệ :

*Thực thi rõ rệt sống chung đàng
Nguyên lý khai thông trí sáng ban
Tâm tưởng sự thành tâm dứt khoát
Cần khôn vũ trụ hợp chung bàn*

6) Manila, 25/03/98 2 :54 AM

Hỏi : Sự sáng suốt do đâu mà có ?

Đáp : Thừa sự sáng suốt, do luồng điện trung tim bộ đầu phát triển, hội nhập với trung tâm sinh lực của cần khôn vũ trụ, lượng từ bi càng ngày càng thanh nhẹ và mở rộng theo chiều hướng ổn định của tâm linh, mới gọi là sáng suốt và nhẹn nhục

Kệ :

*Thực hành tự đạt trí tâm minh
Thực giác minh tâm tự sửa mình
Hòa hợp chung hành thành điển giới
Cảm mình thiên địa cũng do mình*

7) Singapore, 26/03/98 7 :50 AM

Hỏi : Làm sao mới được người đời kính trọng ?

Đáp : Thừa quên mình và tận tâm phục vụ thì sẽ được mọi người kính trọng và giúp đỡ

Kệ :

*Tinh thần phục vụ giúp không công
Giải quyết tâm linh tiến một lòng
Xây dựng cơ đồ không luyến tiếc
Cùng chung tiến hóa chẳng cầu mong*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Bức tranh trời

*Nhìn xem hùng vĩ của Trời,
Độ tha tại thế đời đời dựng xây.
Chuyển mưa chuyển nắng hàng ngày,
Giúp người phát triển đổi thay thế tình.
Cần Khôn địa hạt tâm linh,
Giúp người tiến hóa tự minh luật Trời.
Khai thông trí tuệ tuyệt vời,
Tranh Trời tươi đẹp giải nơi ưu sầu.
Nằm trong nguyên lý nhiệm mầu,
Trí tâm là một chiếc tàu về quê.
Cảnh Trời vui đẹp mãi mê,
Qui về một mối chẳng chê luật Trời.
Bình minh ban chiếu hợp thời,
Tu hành tự thức tranh trời sống chung.
Từ bi rộng mở bao dung,
Trì tâm học hỏi vô cùng đến nơi.*

Lương Sĩ Hằng

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Khóa 4 TV Vĩ Kiên - Quy Thức: NHỊN NHỤC (tiếp theo)

Cho nên ngày hôm nay duyên lành khó gặp, khó ngộ, mà chúng ta đã có duyên lành đã phân tách rõ cơ năng ngũ tạng của chúng ta toàn là điện, và các bạn đang sống đây là điện chớ không có gì hết. Các bạn ăn thấy không? các bạn ăn cái ngọt cái ngon, cái mùi vị; mùi vị nó là điện đó. Các bạn thấy cọng rau không? Cắt ra thấy nó tươi, để một chập nó úa, chớ cái tươi nó đi đâu? luồng điện nó rời khỏi cái xác đó rồi. Miếng thịt cũng vậy, cắt ra đỏ đỏ, bỏ xuống đất nó hết rồi, nó đâu có đỏ! Phần đỏ nó ly khai, nó đi, nó đi về cái thức đau đớn của cái phần hồn đó, cái thức si mê của phần hồn đó và nó trụ đó, và nó đòi hỏi cái xác của nó. Cọng cỏ cũng vậy, rau cũng vậy, nó cũng có cái thức sống của nó, nó có sức xinh tươi của nó, nó cũng có kỳ hạn của nó, mà chúng ta cắt đứt nó, nó thủ trăm bá đao, tội nó còn nặng hơn con thú nữa! Thủ trăm bá đao, hạnh hy sinh vô cùng, rồi chúng ta mới lấy cái hạnh hy sinh đó độ chúng ta ám no để chi? Để học để tu tiến, chớ không phải ám no để hưởng! Hưởng cái gì bây giờ? Ăn, ngủ, ỉa nhất định chứ đâu có bỏ ba giới đó được! Ăn bao nhiêu thì đi ra bài tiết bấy nhiêu, uống bao nhiêu nước thì đi tiểu

bấy nhiêu, đâu có giữ được gì! Của Trời thì Trời lấy, của ta là cái gì? Của ta là cái thức, cái hồn, cái luồng điện của các bạn, cái đó là bất diệt.

Cho nên phải phân rõ ràng để các bạn thấy rõ cái nào là của bạn, cái nào là của tha lực? Rồi các bạn mới cầu siêu cho tha lực được tiến hóa, các bạn ăn cọng cỏ cũng là thủ trăm bá đao, nó cũng có đại tội nó mới chịu hy sinh, để nó được gì? được tiến hóa lên, thì chúng ta mới nghĩ về cầu siêu; mà có nhằm những rau cỏ là của Bồ Tát độ chúng ta, thì chúng ta cầu siêu thì Ngài ứng liền và độ ta liền. Đó, cho nên có hai giới hy sinh: một hy sinh muốn tiến hóa làm người, một hy sinh vì cứu độ chúng sanh. Cho nên tương lai đây là những vị hy sinh cứu độ chúng sanh nhiều, rau cỏ khác thường, màu mè khác thường, thơm ngon khác thường, khí trời thay đổi. Tại sao khí trời thay đổi? Những vị đó giáng lâm xuống, thể hiện những cái phần đó thì tận tâm hơn, chỉ ban thanh khí và không có độc khí. Cho nên con người ở nơi cái chỗ thay đổi đó, mà đến đó rồi cảm thấy tôi phải tu, tôi nhẹ nhàng, tôi thấy sung sướng; tôi dễ ngủ, tôi dễ xuất. Mà bây giờ các bạn cũng ăn món đồ đó, nhưng mà nhiều khi khó ngủ, khó xuất, khó đi lắm! Đó, trừ phi các bạn tu nhiều hơn, cái hạnh của các bạn tiến tới tương đồng với cái hạnh của Bồ Tát thì các bạn xuất dễ dàng, là phải tha thứ và thương yêu để xây dựng những tầng lớp ở bên trong. Chúng ta thấy cơm nước cũng đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta, thanh khí của Trời Phật đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta, mà chúng ta chưa chịu hy sinh thì ánh sáng chúng ta làm sao tỏa ra được? Chúng ta hy sinh nhiều chừng nào thì ánh sáng của chúng ta sẽ bùng sáng ra. Đó, cái tâm thức cứu độ nó đi trong hòa đồng thì chúng ta mới có cơ hội hòa tan với thanh quang điện lạnh của Bề Trên, học hỏi và tiến hóa không ngừng nghỉ.

Cho nên chúng ta đã niệm Phật, thường niệm, vô biệt niệm, để chi? để huynh đệ tử muội hộ nhập trong cái thể xác này đồng tu đồng tiến với chúng ta, thành ra một lực lượng thanh nhẹ khai mở triu mến. Cho nên chúng ta xuất ngôn trong tình thương và đạo đức. Tình thương và đạo đức là gì? là khí giới cuối cùng của tâm linh, chúng ta giữ cái khí giới đó để đi cứu khổ ban vui, bất cứ nơi nào chúng ta đến, chúng ta chỉ nhịn nhục và tìm lời phải của chân lý để truyền độ chúng sanh. Chúng ta là một khí giới cứu khổ ban vui rõ rệt của Thượng Đế, tràng giang đại hải đang ban xuống thế gian ba luồng điện đại bi-đại trí- đại dũng, đó là cái gươm tình thương và đạo đức. Nhưng mà mấy ai nắm nó được để làm? chỉ có người tu thôi! Người tu kiên nhẫn rồi mới nắm lấy nó được. Khi xuất ngôn ta nghĩ đến vị đại bi đang cứu độ, đại trí đang cứu độ, đại dũng đang cứu độ ta, thì ta đem cái đại bi- đại trí- đại dũng đó cứu độ những người khờ dại chưa biết khả năng của chính nó và không tin lấy nó. Cho nên nhiều bạn ở thế gian đây chưa tin lấy bạn, tôi làm sao tôi biết tôi được? Tôi làm sao cứu tôi được? Chỉ có ơn trên mới cứu tôi được; thì tôi chờ hoài, chờ hoài, chờ cho đến tôi chết tôi cũng không gặp được Chúa, mà tôi cũng không gặp được Phật! Mà tôi biết khai thác tôi thì trong kiếp này tôi tỉnh táo, tôi nhắm mắt là tôi thấy được Phật rồi. Vì tôi có tâm, tôi biết sử dụng thanh tịnh của tôi để tiến hóa, hòa với thanh tịnh thì tôi mới có; còn tôi không biết sử dụng thì tôi sẽ mất. À..., cho nên tôi đã thường nói: các bạn cứ hướng ngoại đi tìm Thượng Đế hoài thì các bạn sẽ mất Thượng Đế và mất bạn luôn! Các bạn đi tìm Phật hoài thì các bạn sẽ mất Phật và mất bạn. Mà các bạn trở vô với chính bạn, biết rằng Ngài đang ngự trong bạn, bạn không nên bỏ Ngài nữa, thương yêu Ngài, trở về với Ngài để học hỏi nơi Ngài thì không bao giờ các bạn mất Phật, không bao giờ mất Thượng Đế, thấy rõ chưa?

Cho nên cái đường đi của chúng ta rất rõ rệt, rất nhẹ nhàng, đúng trong cái đường lối kỹ thuật sẵn có của chính ta. Thể xác này nó là quy một, nếu không có quy một thì các bạn đâu có đầu và tay chân rõ rệt, đó là quy một rồi. Bên ngoài thể hiện sự quy nhất, mà bên trong phân tán đó là tội của chúng ta. Khi mà chúng ta biết là bên trong đã phân tán thì chúng ta phải ăn năn hối cải để tu. Tu lấy cái gì? lấy cái nguyên khí quy nhất của cả Càn Khôn Vũ Trụ để hóa độ những cái sự chia cắt ở bên trong để cho nó quy nhất. Cho nên các bạn có cái Pháp Luân Thường Chuyển, cho nên cái Pháp Luân thường chuyển kỳ diệu vô cùng và khai mở vô cùng! Làm nhẹ nhẹ từ từ, đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, rồi nó mới khai thông Nhâm Đốc mạnh, rồi nó mở ngũ tạng, nó bùng sáng, trăm hoa đua nở trong nội thức của các bạn, nó vui hòa với các giới, sung sướng vô cùng! Lúc đó cái pháp tướng nó phát quang ra ngoài, người ta nhìn ta người ta thấy sự thanh tịnh rõ rệt, mà chính ta tu thiền rồi chúng ta thấy cũng thanh tịnh hơn xưa rồi.

So sánh trong lúc mới tu và hiện tại đã tu nó khác xa lắm, một trời một vực! Tôi buông bỏ tất cả, trước kia tôi có một đồng tôi đếm tới hai, hai đếm tới ba, đếm tới mười là tôi cất rồi! Bây giờ không! Bây giờ tôi có tiền đời đời bất diệt là cái của của Thượng Đế, thanh khí điển không có mất. Tôi có sự thông minh, tôi có sự hòa ái tương thân như mọi giới, tôi đi làm đâu đâu có bị người ta đuổi, đó là tiền đó các bạn. Tôi tới nhà người ta tôi đem cái từ điển mà tôi nói những lời dịu ngọt để người ta tự thức. Tôi cũng có chén cơm ăn, tôi cũng có ly nước uống, cơm nước là của Trời cho các bạn, chúng ta đang sống trong luật Trời chứ không ngoài luật Trời đâu! Các bạn đừng nói tôi xa luật Trời, tôi làm đúng theo luật đời là thôi, tôi không cần luật Trời! Luật Trời nó siêu diệu lắm! Không giờ phút khắc nào mà nó không theo dõi các bạn; không giờ phút khắc nào mà nó không ghi tội của các bạn. Cho nên các bạn phải hiểu chỗ này. Tội là gì? là tâm tội! Khi các bạn tâm tội chừng nào thì đó là tạo tội cho chính bạn; mà các bạn bùng sáng lên, cõi mở, vị tha, buông bỏ tất cả, đó là các bạn đang sống với luật trời, và hưởng của trời, đó mới cảm thấy hạnh phúc!

Nhiều người đã bỏ tất cả gia cang vợ con đi tu, tu cái gì? Đó, nó phải khôn hơn chớ, của đời nó đã vật lộn với đời bao nhiêu năm, nó tìm ra có chút xíu tiền không nghĩa lý gì, mà tạo ra sự tranh chấp tràn đầy trong gia cang! Rồi nó bỏ nó đi tìm cái gì? nó đi tìm của đời đời bất diệt của Thượng Đế và chính của tiền kiếp nó tu và nó đã dành sẵn đó nó hưởng, cái của đó nó không có mất và không bị tiêu diệt. Nó phải khôn hơn, nó đâu có dại hơn; người tu nó không có dại hơn. Sống đời đời bất diệt! Bây giờ tất cả mọi người đuổi nó ra ngoài nó ngồi đó nó thiền, lòng Trời cũng cảm động, lòng người đến thăm hỏi nó, rồi cũng cho nó ăn chớ không ai bỏ đói nó. Con chim mà chúng ta dư cơm còn đem cho nó ăn mà hướng chi con người hiền tại thế. Cho nên các bạn tu là trở về với quân bình hiếu thảo, hiền lương, tận độ gia cang, tận độ những người kích động và cảm ơn những người kích động chúng ta. Chúng ta đã khổ vì nó mà nó lại phản bội chúng ta, chúng ta thấy cuộc đời nó chán quá! Nhưng mà nhờ nó tôi mới có cơ hội tu, thì tôi phải làm thế nào? tôi phải ban ơn cho nó, tôi phải cầu nguyện cho nó sớm thoát như tôi đã và đang thoát. Thì cái lòng từ ái vô biên, đổi từ sân si eo hẹp mà tiến đến sự rộng rãi vô cùng để cởi mở thanh cao cái chuyện đó thì phải qua con nhồi quả không các bạn? Qua con nhồi quả nó mới thành tựu một quả vị tốt đẹp, ứng dụng cho ba cõi Thiên-Địa-Nhân.

Cho nên chúng ta phải chấp nhận, khi mà nhồi quả xảy đến chúng ta bằng lòng chấp nhận hết, vì chúng ta đã cảm thông thể xác này là tạm, nhưng mà thể xác này là quyền uy của Thượng Đế đang kiểm soát hành động của chính chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận sự kiểm soát đó chúng ta mới tiến được. Nếu mà chúng ta không chấp nhận sự kiểm soát đó thì không bao giờ chúng ta tiến, và chúng ta sẽ thua lỗ và mất tất cả mà thôi! Cho nên nhiều người ở thế gian bắt chấp Trời Phật, nói chết là như cái đèn tắt, bây giờ tôi ăn nhậu trước, tôi đi chơi bời trước! Nhưng mà nó không thấy luật, nó đang sống luật trời mà nói luật trời nó không biết! Ăn nhậu rồi đau gan, rồi đau bao tử; rồi đi chơi bời đau thận! Nó tự hủy thể xác nó là tự hủy cơ cấu nguyên năng Trời Phật đã ân ban cho nó mà nó không hay! Nó tưởng là nó bảnh rồi, nó tốt rồi, nó hay rồi! Rốt cuộc nó tự hủy, tự diệt rồi đọa nó luôn! Chính nó xử tội nó mà nó không biết, nó tưởng rằng nó hay! (còn tiếp)

Đề tài suy gẫm

Nghe bằng Thầy có hóa giải không?

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, tại sao mình biết mình còn chấp mê, còn thị phi, rồi cố gắng thiền và niệm Phật nhiều để giải ra; nhưng biết là mình vẫn còn bị kẹt. Một lúc nào đó, khi nghe một cuốn băng mà mình nghe hằng ngày, tự nhiên có một câu thôi là được giải tỏa một cách nhẹ nhàng; cái câu mà trước đó nhiều lần nghe hiểu mà không có ảnh hưởng chi cả?

Đức Thầy: Là do cái công phu hằng đêm của mình, luồng điện nó được thăng hoa lên tới đó, nghe cái nó mở liền! Mà luồng điện mà chưa lên tới trình độ đó, nghe, không hiểu. Có người nghe mười năm, mà không biết; “Tôi biết ông Tám nói vậy, mà tôi sửa không được!” Mười năm cũng sửa không được! Mà nó lo công phu, công phu một thời gian, rồi tự nó, nó biết rồi: “Tôi hiểu nhiều lắm rồi; bây giờ tôi hiểu nhiều, hiểu tới cọng cỏ, hiểu tới hột cát tôi cũng hiểu rồi!” Tự nhiên nó hiểu; cái luồng điện nó tỏa ra, từ trường nó tốt rồi, óc nó sáng rồi! Là do cái công phu.

Cho nên, cũng băng tôi giảng, năm nay nghe khác, sang năm nghe khác; do cái công phu của người; thiền nhiều nghe khác à! Cũng cuốn băng đó mà nghe hoài, nó thấy khác à! Do mình thiền nhiều nó khác; nó mở trí, nó vui, tâm hồn nó vui; tự nhiên vui như vậy, tự nhiên hồn nhiên. Bây giờ mình tu đây là giải tỏa tất cả những trược khí, là nó trở về đâu? Tự nhiên và hồn nhiên: bắt chợt nghe cái, hiểu: “Ô chà, sung sướng quá! Từ bao nhiêu năm mà không biết!”

Cho nên, trước, khi ông Tư còn sống, tôi thấy ông Tư phiền quá, tôi nói: “Ông nói đi nói lại, nói bao nhiêu công chuyện, nói cả triệu lần, nói hoài!” Ông cười, ông nói: “Vậy mà người ta còn không hiểu đó, Bạn! Tôi nói hết răng, rồi rung tay, mà họ cũng không hiểu nữa!” Cứ nói nhiều đó thôi; “Nếu Bạn mà nói được nhiều, như tôi vậy, thì cũng nên nói!” ... Tội nghiệp! Thấy ông già nói đi, nói lại, nói có bấy nhiêu đó, mà nói hoài; nhưng mà người ta nghe không hiểu! Người tu thiền cố gắng thiền, hiểu, hiểu được lời của ông Tư nói, thấm thía lắm! Mình muốn ôm ông trong lòng! Sung sướng lắm.

Cho nên, cái triết lý là vô cùng! Cho nên, các bạn tu mà thoát được triết lý đó, nên hội tụ bạn, nói chuyện với nhau để giải mở cho nhau. Nghe cái sấm dạy của ông Tư đó, đi dốt cho nhau sau khi mình thiền được con thanh tịnh, mình nói chuyện cho nhau, tốt hơn là tranh cãi.

TV Hai Không, Khoá 1 (9/1/1995)

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2024

	Địa điểm	Thời gian
Khóa sống chung1 Chung Thiền, tịnh khẩu và niệm Phật	Thiền viện Vĩ Kiên	5/6/2024-11/6/2024
Khóa sống chung Trại Hè Thiền viện Nhẫn Hòa	Thiền viện Nhẫn Hòa	3/7/2024 – 6/7/2024
Lễ Liễn Đạo Đức Thầy (Âm lịch 5 tháng 8)	Thiền viện Nhẫn Hòa	7/9/2024-8/9/2024
Khóa sống chung 2 Chung Thiền, tịnh khẩu và niệm Phật	Thiền viện Vĩ Kiên	16/9/2024-22/9/2024
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thức”	Bali, Indonesia	22/09/2024 – 27/9/2024
Giỗ Đức Thầy	Thiền viện Vĩ Kiên	22/9/2024
Khóa Học “Chung Vui Hành Triển”	Atlanta, Georgia USA	11/11/2024-13/11/2024

THƯ TỪ LAI VẮNG

T.L. 03-07-96

15/4

ngày 20-7-96.

Kính thưa Thầy.

Con được anh Hà và chị Mông Chi cho biết về những ngày sống chung của các bạn đạo Vô Vi tại Canada có thầy tham dự, nhưng lần này có lẽ phải duyên của chúng con con mong nên chưa có điều kiện tham dự được. Thưa thầy, vợ chồng con bắt đầu ăn chay và hành pháp từ năm 1982, (và sang Mỹ từ tháng 12/94) rồi thời gian ấy, chúng con chỉ biết thầy qua 1 số sách Tội Tâm Đạo, 1 số băng cát-sét, một vài băng video và được 1 lần điện thoại thăm thầy trong lần sinh nhật vừa qua (lần ấy con vừa hơi hấp, vừa lo thầy cắt điện thoại sớm nên con nói lung tung hết!) có lẽ chúng con còn là những học trò rời rớt của thầy, nhưng con cũng tu thầy trình độ tu học của mình con và tôi kèm cặp. Chúng con cần phải dùng cảm, kiên trì nhẫn nại hơn, tinh tấn hơn mới có cơ hội thuận tiện để ra mắt thầy cho thỏa lòng mong nhớ và ngưỡng mộ. Chúng con ước mong ngày ấy sẽ không xa, và cũng hy vọng khi được trình diện cùng thầy thầy sẽ không thất vọng vì chúng con. Thưa thầy những năm trước, khi còn ở VN, con và một vài bạn đạo tìm dịp gặp nhau để có dịp chuyện trò trao đổi và thiền cùng. Theo nhận định của con thì hầu hết chúng con có quyết tâm bên lòng tu học (đã theo pháp từ 10 năm đến hơn 20 năm), nhưng để đạt trình độ khá quan, thì hầu như chưa có ai được như ý. Rõ ràng hơn chúng con thiền chuyên cần, tinh tấn, thiền sáng suốt và thanh tịnh cần thiết! Trong buổi họp mặt để từ giã các bạn đạo đi sang Mỹ, vì quyền lý luận, vì cũng thường cảnh tu hành chămchạp rời rớt với nhau, tuy ở nơi ra lời những con chột này ra (25) ý, mai đây có được hoàn cảnh thuận tiện tu

hành hơn, nếu con đạt được một tiến bộ khá quan
 trọng; con sẽ cố gắng truyền đạt kinh nghiệm mình
 để đồng viên và giúp ích các bạn con bên này vượt thoát
 được những khó khăn và hạn chế, để đồng tu học được khởi
 sắc quang hơn, để các bạn con được an vui mà vượt qua những
 buồn tủi bỏ dở trong hoàn cảnh tu học hiện tại. May
 tháng trước khi con thực hành theo bảng Lục Tội Di Đà, lúc
 con đứng ecouter chỉ tiếng ngân lời niệm của thầy vang ting
 rung động trong đầu con, con đi vào cảnh giới rất nhẹ nhàng
 và ánh sáng tỏa ra; Con nghĩ rằng cơ hội là đây, con
 định khi con năm rưỡi, con sẽ chuyển kinh nghiệm về cho
 các bạn. Nhưng rồi những lần hành sau con ở con đạt được
 những chứng nghiệm như vậy nữa. Giờ đây con cũng ở bất chấp
 nào con có được món quà để tặng các bạn đạo của con. Nếu
 lời này nhận dịp viết thư thăm thầy con xin cầu của thầy. Thầy
 cho chúng con tấm ảnh, và xin thầy vui lòng viết cho
 thư gửi để tặng và chủ ký của thầy cho từng người tên họ ngày
 Con sẽ nhớ em con bên này rồi rửa ảnh ra làm nhiều tấm
 và sau đó in lời đề tặng từng người lên từng tấm ảnh để gửi
 đến cho các bạn. Con nghĩ các bạn đạo bên này, có tu hành
 trong hoàn cảnh vô cùng trở ngại; xa vắng ân sư, xa những
 nguồn phổ đạo, khó khăn trong việc gặp gỡ, hội họp, nhiều
 khó khăn trong việc sinh hoạt tu hành, có được sự triền miên
 quan tâm của Đức thầy kính yêu như thế, sẽ là niềm an ủi
 và khích lệ vô hạn. Nguyện con xin trình thầy, cho người
 ở nhà thầy có thể ngại gì? Nếu thầy đồng ý, những
 người bạn đạo con có ý muốn đề nghị tặng ảnh:
 Bà má con tên: o. bà Huỳnh Trung Lập; chị Nguyễn Thị Năm
 o Lâm Văn Nghĩa (o. 8. Trưng Vương Q. 6); vợ chồng anh Lê Như Long
 anh chị Nguyễn Hưng Vương (lít có tết chân) vợ chồng chú Phái (Q. 6)
 (26) anh Đặng Văn Đức, anh Bảy Kế; vợ chồng anh Tình (Q. 11)
 anh Hải Phát; vợ chồng anh Hải Long (Q. 8), chị Đặng Thị Diễm,
 chị Nguyễn Thị Anh; chị Minh; chú Vũ; Bà 6 Tuổi

Liêng Chú 6 Lung, và anh Hỷ (Ba Xuyên) con nghỉ, tâm thức
luôn thanh tịnh, hình ảnh của Thầy chắc hẳn ở trong
tâm, nhưng nếu có thêm bức hình của Thầy để tặng thì
chắc niềm vui mừng nào kém chi ai? Nên con cũng muốn
điều gì tặng để tạ ơn 2 người đã từng đồng viên và
chăm sóc khi chúng con có khó khăn. Thưa

Thưa Thầy con thầy đã quây vầy và làm tốt thì
gờ Thầy quả nhiên, mong được thầy thứ lỗi. Nhân
kỳ họp mặt này con kính chúc các ban đạo gập nhau
thật vui, thật vẻ vang, và tiến bộ vượt bậc. Về chúng
con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, để soi nơi Đỉnh
thường, sự sáng suốt, niềm hoan lạc càng ngày càng rộng
khắp, chan hòa cho mọi tâm thức chúng sinh.

Nam mô A - Di Đà Phật.

Kính chào Thầy -

nam

T.B. Viết xong con sực nhớ anh Hỷ bị mù, để nghỉ (lặng
anh cho người mù, con thật là tội lỗi, con xin rút lỗi để
nghỉ đó. Con kính gửi lời thăm chi B. (người mà con
nghe tiếng, nhưng chưa được gặp) Chúc chi luôn an. Đỉnh
và đạt được nhiều thành công trên đường hoàng hoa đạo.

(27)

pháp -

na

Montreal, ngày 2/8/96

T N ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20/7/96 được biết con đang trên đường hành pháp. Con ơi! Hành trình hành pháp tự vượt qua sự có có không không, tự thức và tự sửa tự tiến, cộng với sự nguyện hành của tâm thức. Tu để khai thác chính mình - thiên địa nhơn. Con là một phần tử gom gọn bởi Trời Đất, hình thành trên mặt đất, có cơ hội tu, để cảm thức nguyên lý của trời đất, đã tạo cho mỗi tâm linh là một ánh sáng thực hành tại mặt đất, tự thức để phục vụ quần sanh trong xây dựng. Trong việc xây dựng cơ đồ của Thượng Đế, không ai có thể mạo danh và sáng chế ngoài Thượng Đế. Người tu Vô Vi phải hiểu gốc gác của chính mình thì mới thích thú thực hành và tự giải. Con càng tu con lại càng cảm thấy rõ phần hồn là chủ của thể xác, chứ không phải thể xác làm chủ của phần hồn. Thể xác chỉ thừa lệnh phần vía để tạo sóng sông mê mà thôi, như là trang trí quần áo tươi đẹp mà thôi. Phần hồn trách nhiệm khai sáng nguyên lý của Trời Đất mà hành sự. Hiện nay con đang hành pháp với một lòng tin tưởng vô biên của tâm thức. Chắc chắn sẽ thành đạt, càng hành sẽ càng thấy rõ bửu pháp giải trước lưu thanh trong chu trình tiến hóa. Càng nhìn lại quá khứ của chính con trong thanh tịnh sau những chuỗi ngày hành pháp. Khi biết được, con sẽ biết được nguyên lý của cuộc sống: lúc chào đời đã đem lại cho hiền mẫu một cơn biến động vô cùng nguy hiểm trong lúc lọt lòng mẹ. Người mẹ chỉ chấp nhận sự đau đớn vô cùng, phải trả một giá rất đắt để đón chào một người con yêu quý ra đời. Trời ban phúc cho con lại có một cuộc sống để học hỏi sự trở về nơi thanh tịnh. Qua sự dày công hành pháp của chính con, con sẽ đem lại sự an tâm cho mẹ hiền yêu dấu, mang nặng đẻ đau! Con là người hành pháp Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, là một phần hồn tự thức, sẽ đạt tới ánh sáng vô cùng tận của Trời Đất, là một linh căn phát triển độ đời trong thực hành. Càng tu pháp lực càng phát triển, thì nghiệp lực sẽ không còn, lúc ấy con mới dẫn thân độ đời bằng một tâm thức vô quái ngại, cảm thức đời là tạm, tự dứt khoát về Trời; tâm thức sẽ được tròn đầy sống trong giới văn minh của Trời Phật. Văn minh là nghe được và hiểu được, chứ không phải là vật chất trá hình, làm đẹp bên ngoài còn bên trong vẫn còn lũng củng, cũng gọi là văn minh - khác với tình trời sáng suốt và bền vững. Chỉ có ánh sáng là gốc gác của Vô Vi mà thôi. Vậy con nên bình tâm hành pháp, sẽ giải mở được tâm tư mờ ám và ô trược.

(28) Tiện đây Thầy xin gửi lời thăm các bạn đạo tại quê nhà nếu con có dịp viết thư. Còn về hình của Thầy mỗi năm đều có chụp và báo cáo sức khỏe của Thầy qua hình ảnh của mỗi năm. Con nhớ Soi Hồn một ngày 2,3 lần. Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 24, 16-06-2024

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Giải Nghiệp Tâm – Sự Nhịn Nhục

<https://youtu.be/ARYRysYC7F8?si=OS9IRjru9xj8m0dg>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quý Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giếng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subscribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

06-2024 Kết Quả niên học 2023-24 của các em được hỗ trợ ở Huế -Gia Lai-Bình Định

<https://youtu.be/GQNuS3MQXSs?si=ZDA9mOw6IGYdQUOX>

06-2024 Phát thuốc và thực phẩm cho làng phong

Tặng xe lăn 2024

https://youtube.com/playlist?list=PLnXddf3Hfv4GualtvxBjZewFLGVQX-LBu&si=yy9Soj9j_-fGKbqV

Xây nhà Tình Thương 2024

[https://youtube.com/playlist?list=PLnXddf3Hfv4GRmV6zO340RcBUhFcM-](https://youtube.com/playlist?list=PLnXddf3Hfv4GRmV6zO340RcBUhFcM-Tzq&si=yisUECstTy76ARMz)

[Tzq&si=yisUECstTy76ARMz](https://youtube.com/playlist?list=PLnXddf3Hfv4GRmV6zO340RcBUhFcM-Tzq&si=yisUECstTy76ARMz)

MỤC BÉ TÁM bản bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Cuốn 19 Câu 613 tới 639 - Tháng 2 năm 1992
Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần.
Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

https://youtu.be/YF4vuxJyJV8?si=o2ZqF-_Gg3kG6HG0

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 1510 ngày 16-06-2024

https://youtu.be/chX0Fbc0IUo?si=L7ZQuvAed_oYfK2-

Đọc Thơ Đức Thầy cuốn 11 -

https://youtu.be/GNNzCDCkTTw?si=8cGZkCX2LMY_Hn-y

3. Nghe Nhạc Đạo

Một Cuộc Hành Trình - Ca Sĩ Phụng Hồng – Gia đình Thiên Tạo thực hiện và kính tặng

<https://youtu.be/TLxsoyXUDIk?si=TYbk0e0psYm-GR0->

Ban video kính mời

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo :

HỒ Thị Ánh Nguyệt

từ trần ngày **10/06/2024**
tại **Paris, Pháp Quốc,**
hưởng thọ **79 tuổi,**

được siêu thăng tịnh độ.

Cảm ơn quý bạn đạo,

Huỳnh Minh Bảo
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc

2) KÍNH XIN QUÍ BẠN ĐẠO KHẮP NĂM CHÂU HƯỚNG TÂM CHO **NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG** (KIM GIAO NGUYỄN)
SINH 01 THÁNG 03 NĂM 1957, ĐÃ TỪ TRẦN TẠI GIA LÚC 08:29 AM (MTD) NGÀY 11 THÁNG 6, 2024, NHẪM
VÀO NGÀY 6 THÁNG 5 NĂM GIÁP THÌN ÂM LỊCH., ĐỊA CHỈ 1373 S 840 W WOODS CROSS UTAH 84087
USA HƯỞNG THỌ 67 TUỔI, ĐƯỢC SIÊU THĂNG TỊNH ĐỘ.

GIA ĐÌNH ĐỒNG TÂM CẢM TẠ CÁC BẠN ĐẠO KHẮP NĂM CHÂU.

CHỒNG NGUYỄN ĐÌNH THUẦN

CON TRAI NGUYỄN THIÊN VIỆT

CON GÁI NGUYỄN THIÊN Ý-NHI

RỂ JESSE BASS

KÍNH BÁI



CẢM THÔNG NGUYÊN LÝ CHẴNG CÓ MÙI
THỨC GIÁC BÌNH TÂM TỰ TIẾN TU
ÁNH SÁNG BAN HÀNH TÂM NGỘ ĐẠO
CHIỀU SÂU THANH TỊNH TRÍ TÂM AN.
4/11/2024 ST Đ.T.H